

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ถูกเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ ﷻ ผู้ทรงเปิดเผยสัจธรรมและได้ส่งศาสนทูตมาเพื่อความเมตตาแก่มนุษยชาติ การแสดงความสำนึกบุญคุณที่มีต่อพระองค์นั้นถือเป็นการขอบคุณอันมีอาจเปรียบกับคำขอบคุณต่อผู้ใดได้

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้โอกาสแก่ผู้วิจัยในการศึกษาต่อ ณ สถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ ขอขอบคุณต่อความกรุณาจากผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาแอ อาลี ที่ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่าง ๆ และท่านยังได้รับเป็นประธานที่ปรึกษาให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อับดุลเลาะ การินา ผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์มากมายและยังรับเป็นที่ปรึกษาร่วมให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และอาจารย์ ดร. อณัส อมาตยกุล ที่สละเวลาเป็นกรรมการสอบให้กับผู้วิจัย

ขอขอบคุณนายโอบ อุปมา และนางนิตา อุปมา บิดาและมารดาที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนงานของผู้วิจัยโดยตลอด ขอขอบคุณนายสรายุทธ อุปมา ผู้จัดการ โรงเรียนศรัทธาธรรมที่ได้มอบงานเขียนหลายชิ้นของเมาลานา อบุล หะสัน อัน-นัควีเย ซึ่งงานเขียนเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการเลือกหัวข้อเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณนางสาวสุกัญญา หมาดอาหีน ภรรยาที่คอยดูแลผู้วิจัยและบุตรอีกสี่คนอย่างดียิ่ง รวมทั้งช่วยเหลือในการอ่านและวิจารณ์งานวิจัย

ขอขอบคุณนายสุเมธ เดวีเลาะ นายมุฮัมมัดซุกรี บินหิรม นายเฟาซี สายสอิด นายอัมเรย์ เจ๊ะแวง นายฟุฎลีชาร์ฟ คาโอะ ที่อำนวยความสะดวกต่อการเดินทางในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณนายณัฐชาติ ภาลาวัน ที่เป็นธุระในการจัดหาหนังสือประวัติศาสตร์จำนวนมากไว้ใช้อ้างอิง ขอขอบคุณนายอันวาร์ ฟุมประดิษฐ์ และภรรยา นางจริยา ฟุมประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการทำงานและให้กำลังใจในการทำวิจัย

ขอขอบคุณนายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน ที่ช่วยสนับสนุนและดูแลธุระการงานต่างๆของผู้วิจัยในสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย(ยมท.) ขอขอบคุณอาจารย์ชอและห์ คาและที่ได้สนับสนุนผู้วิจัยในการทำงานวิชาการสมัยอยู่กรุงเทพฯ

คุณประโยชน์ใด ๆ และความดีใด ๆ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ขอให้ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านได้รับการตอบแทน ณ อัลลอฮ์ ﷻ

اللهم صل وسلم وبارك علي عبدك ورسولك محمد وعلي آله وصحبه والتابعين لهم

بإحسان إلى يوم الدين

ทวิศศักดิ์ อุปมา